

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.56 แข็งค่าต่อเนื่อง ให้กรอบวันนี้ 36.50-36.80 จับตาตัวเลขศก.สหรัฐคืนนี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เข้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.56 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.61 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดยังไม่มีการซื้อขายใหม่เข้ามา เนื่องจากเมื่อวานตลาดสหรัฐ ปิดทำการ ด้านสกุลเงินในภูมิภาคยังคงเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับวานนี้

ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตามคืนนี้ คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. จาก Conference Board ของสหรัฐ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.50 - 36.80 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 156.75 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 156.90 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0871 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0854 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.608 บาท/ดอลลาร์

-กรม.เศรษฐกิจนัดแรก รัฐบาลเศรษฐา จ่ออัดมาตรการระยะสั้นพยุงเศรษฐกิจ เร่งสรุป 2-3 สัปดาห์ ชงมาตรการค้าประกันสินเชื่อ ปลดปล่อยรายใหม่ 5 หมื่นล้าน หลังกำลังการผลิตเอสเอ็มอีทรุด ชัยบรกรอบเงินเพื่อใหม่ ก่อนกำหนด หวังดอกเบียอยู่อัตราเหมาะสม "เศรษฐา" เคาะกรอบ งบกลางปี 67 วงเงิน 1.22 แสนล้าน กู้เพิ่มอีก 1.12 แสนล้าน แจกดิจิทัลวอลเล็ต ดันหนี้สาธารณะแตะ 68% ชง ครม.วันนี้

-อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 67 ว่า กรมฯได้จัดทีมเฉพาะกิจทำหน้าที่ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการในทุกเดือน และได้เกาะติดผลการเบิกจ่ายในทุกสัปดาห์และจะทำหน้าที่ประสานตรงไปยังหน่วยงานกรณีที่พบว่าการเบิกจ่ายมีความล่าช้า

-นายกฯ หนึ่งหัวโต๊ะถกคกก.นโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง รอบใหม่ โดยจัดทำร่างพ.ร.บ.งบปี'67 เพิ่มอีก 1.22 แสนล้าน โดยมาจากการกู้ขาดดุลเพิ่ม 1.12 แสนล้านบาท และรัฐบาลมีรายได้เพิ่ม 1 หมื่นล้านบาทรองรับโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ชงครม. พิจารณา 28 พ.ค.

-เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประสานเสียงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม นโยบายการเงินในวันที่ 6 มิ.ย.

-นักเศรษฐศาสตร์ของแบงก์ ออฟ อเมริกา กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เฟดมักเป็นผู้นำในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ ในวันนี้ คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. จาก Conference Board และดัชนีการผลิตเดือนพ.ค. จากเฟดสาขาดีลล์

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้